



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 402/2553

6 กรกฎาคม 2553

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 “เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก” นำเสนอกว่า 100 กิจกรรม ตลอดงาน 9 วัน ระหว่าง 16-24 กรกฎาคม นี้

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมไชยวงศ์ ชูชาติ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ปี 2553” ระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ หัวข้อ “เกษตรคือชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงพลโลก ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรในการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ที่เป็นกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งมีความสำคัญ ต่อความเป็นอยู่ ของคนไทย และเศรษฐกิจของ ประเทศ พร้อมทั้ง เผยแพร่ผลงาน ด้านวิชาการ งานวิจัย และความรู้ ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบูรณาการ ความรู้ในแต่ละองค์ความรู้ มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้ นักวิชาการ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสชมและรับเอาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งจะเป็นการต่อยอดให้นักวิชาการ และเกษตรกร ในการที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพงานด้านวิจัย และคุณภาพของผลงานทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ได้จัดงานแพะแห่งชาติประจำปี 2553 ร่วมในงานนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการประกอบ อาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้นำเอาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผลงานด้านการวิจัยต่างๆ มาจัดแสดงให้ได้ชมและเรียนรู้ อีกมากมาย โดยในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 – 18.00 น. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

ด้านนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงรูปแบบในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2553 ว่า การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยต่างๆ รวม 104 กิจกรรม ที่จะให้ความรู้ด้านการเกษตรทั้งเชิงวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วม โดยการจัดงานแบ่งออกเป็น 15 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 พิธีเปิด โซนที่ 2 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “8 ทศวรรษแห่งการพัฒนา” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) โซนที่ 3 นิทรรศการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โซนที่ 4 นิทรรศการการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โซนที่ 5 การสัมมนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับวิถีชีวิต อาทิ “ใช้ชีวิตนิตริย์ ชีวิตมีสุข สุขภาพแจ่มใส ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม”

โซนที่ 6 นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ ส่วนแรกเป็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาการเกษตร และเนื่องในโอกาส ครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จากภูผาสู่มหานคร จากปฐพีสู่ตถุชาติ จากสวนครัวสู่ครัวโลก จากวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง และ ส่วนที่สอง เป็นการจัดแสดงผลงานการเกษตรและการสาธิต อาทิ การพัฒนาการผลิตข้าวในลุ่มน้ำปากพนังและในภาคใต้ ภายใต้หัวข้อ “ข้าวปักษ์ได้เพื่อความมั่นคง” นิทรรศการยางพารา, ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ โซนที่ 7 นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพของ ม.วลัยลักษณ์ โซนที่ 8 การแสดงสัตว์/การประกวดสัตว์ โซนที่ 9 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง แสดงการทำเกษตรแบบผสมผสาน ของ ม.วลัยลักษณ์ โซนที่ 10 การแสดงพืช ประกวดพืช โซนที่ 11 การออกร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร รวม 465 ร้าน อาทิ ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ร้านจากองค์กรเกษตรกร โซนที่ 12 นิทรรศการจากภาคเอกชน โซนที่ 13 เวทีกลางจัดการแสดงของนักศึกษา โซนที่ 14 ร้านกิจกรรมนักศึกษา และ โซนที่ 15 เป็นสวนสนุก กิจกรรมภาคกลางคืน การแสดงดนตรีจาก ม.เกษตรศาสตร์

สำหรับกิจกรรมมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ตลอดระยะเวลาทั้ง 9 วัน โดยกลางวัน นิทรรศการจะเปิดตั้งแต่ 9.00 – 16.30 น. ส่วนภาคกลางคืนการแสดงเริ่มตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.wu.ac.th](http://www.wu.ac.th)

-----